

XÂY DỰNG ĐẢNG

Để người dân quê lúa có thể sống đàng hoàng với cây lúa

Thái Bình là tỉnh nông nghiệp, trong đó lúa được xác định là cây trồng chủ lực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với diện tích canh tác hàng năm trên 150.000ha, sản lượng đạt hơn 1 triệu tấn/năm. Thời gian qua, ngành Nông nghiệp xác định 2 mục tiêu đồng bộ: duy trì ổn định năng suất lúa và tập trung phát triển các giống lúa chất lượng cao để nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích, gia tăng thu nhập cho nông dân, đặc biệt là vực dậy tiềm năng cây lúa, khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

Mô hình thí điểm nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo triển khai tại vụ mùa năm 2021 được xem là một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp tỉnh nhà theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mô hình được thực hiện ở 7 điểm tại 9 xã của 6 huyện: Đông Hưng, Thái Thụy, Kiến Xương, Tiền Hải, Quỳnh Phụ, Vũ Thư với mục tiêu phát triển sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn áp dụng quy trình thâm canh cải tiến và giảm phát thải khí nhà

kính; nâng cao vai trò quản lý, điều hành của các HTX nông nghiệp; xây dựng nhãn hiệu tập thể lúa gạo, qua đó nâng cao giá trị gạo, gia tăng thu nhập cho người sản xuất lúa. Ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Ngoài trừ mô hình tại huyện Thái Thụy (vụ xuân cấy lúa, vụ mùa nuôi và thu hoạch rươi), còn lại các mô hình đều bảo đảm yêu cầu kỹ thuật về giống, thời vụ... Phần lớn các mô hình đều phải bố được bờ thửa nhỏ và một phần bờ ngăn, tạo thuận lợi

cho việc đưa máy móc vào sản xuất, tận dụng tối đa quỹ đất. Qua kiểm tra, năng suất lúa đều vượt trội so với vùng ngoài mô hình. Nhờ áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, chi phí sản xuất giảm khoảng 150.000 đồng/sào. Các địa phương đã thành lập HTX, bố trí quỹ đất xây dựng kho sấy, bảo quản thóc, thiết bị đóng gói sản phẩm... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các huyện, đơn vị tư vấn khẩn trương xây dựng bản đồ số hóa đồng ruộng, xây dựng chỉ dẫn địa lý, mã số vùng trồng, kết nối



Diện tích gieo cấy lúa hàng năm của tỉnh đạt trên 150.000ha.

với các siêu thị để tìm kiếm thị trường tiêu thụ. HTX Thương mại dịch vụ và kinh doanh lúa gạo Bình Thanh (Kiến Xương) là một trong những HTX đang hoàn thiện mô hình tổ chức, đứng tên đăng ký nhãn hiệu chứng nhận và thống nhất các tiêu chí đặc thù của sản phẩm, đồng thời lựa chọn mẫu logo, hệ thống nhận diện kiểu dáng bao bì, tem nhãn cho sản phẩm gạo chợ Gốc Bình Thanh. Đây là một trong những hoạt động đang được tỉnh tập trung hỗ trợ cho 7 mô hình nhằm gia tăng hiệu quả kinh tế cho ngành

hàng lúa gạo của tỉnh, đồng thời mở ra hướng đi mới cho sản phẩm gạo Thái Bình vươn xa hội nhập. Ông Đặng Văn Quang, Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ và kinh doanh lúa gạo Bình Thanh cho biết: Xã Bình Thanh có khoảng 250ha đất nông nghiệp, chủ yếu gieo cấy giống lúa TBR225 và lúa Nhặt, liên kết với Công ty TNHH An Định và Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Khang Long. Trên địa bàn xã có chợ Gốc nổi tiếng trong vùng về giao thương, tiêu thụ hàng hóa. Tuy nhiên, lúa gạo ở vùng sản xuất

chủ yếu cung ứng cho doanh nghiệp tham gia xuất khẩu. Do vậy, mong muốn của HTX là sớm tổ chức lại đồng ruộng, quản lý một cách khoa học, cấp mã số vùng trồng, đồng thời hoàn thiện các thủ tục nhằm tạo dựng thương hiệu gạo chợ Gốc, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người dân. Một trong những thuận lợi, cũng là mục tiêu của mô hình chính là thay đổi thói quen, tập quán canh tác của nông dân. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, người dân trong vùng thực hiện

mô hình đã xác định được đây là chủ trương đúng đắn của tỉnh và đồng thuận cao khi thực hiện mô hình. Nông dân Trần Văn Năng, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng (1 trong 9 xã được lựa chọn thực hiện mô hình) chia sẻ: Khi cấy lúa, hạt gạo được trồng tại quê hương đã khẳng định được tên tuổi trên thị trường thì bản thân nông dân chúng tôi sẽ phải có trách nhiệm hơn trong việc thay đổi tập quán canh tác để giữ vững cây lúa không chỉ là nghề mà còn là sinh kế, là một sự đóng góp cho hành trình khẳng định thương hiệu gạo của địa phương.

Trong chuyến thăm mô hình tại xã Bình Thanh, xã Bình Định (Kiến Xương) ngày 7/10, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định: Xây dựng các mô hình nông nghiệp nói chung, sản xuất lúa gạo nói riêng theo hướng bền vững là chủ trương lớn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, để người dân quê lúa có thể sống đàng hoàng với cây lúa. Thành công bước đầu của mô hình đã khẳng định hướng đi đúng trong việc cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Tin rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng lòng của người dân, mô hình thí điểm này sẽ nhân rộng trong các vụ tiếp theo, xây dựng thành công thương hiệu gạo Thái Bình.

NGÂN HUYỀN

THÀNH PHỐ Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thành phố Thái Bình đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin, sớm đưa địa phương trở lại trạng thái bình thường mới.

Thời gian qua, thành phố Thái Bình đã triển khai 13 đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19 với gần 35.000 mũi tiêm bảo đảm an toàn, đúng tiến độ. Trong đợt cao điểm từ ngày 21- 25/10, thành phố phân đầu hoàn thành tiêm vắc-xin cho người dân trên địa bàn từ 18 tuổi - 65 tuổi với gần 60.000 mũi vắc-xin. Để hoàn thành việc tiêm vắc-xin mũi 1 cho gần 60.000 người bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, đúng tiến độ, tránh lãng phí và an toàn, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 quy mô lớn tại 100% xã, phường. Từ sáng sớm, người dân trên địa bàn thành phố từ 18 tuổi - 65 tuổi đã đến điểm tiêm tại các phường, xã để khai báo y tế, đo thân nhiệt, huyết áp; lực lượng chức năng gồm công an, dân quân, các đoàn thể, giáo viên và lực lượng y tế làm công tác bảo đảm an ninh, hướng dẫn người dân tiến hành các thủ tục trước khi tiêm. Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc được tiêm vắc-xin với mỗi người dân là niềm vui lớn, giúp họ yên tâm hơn và nỗ lực vượt qua khó khăn. Các điểm tiêm được tổ chức theo phương châm "tiêm đến đâu an toàn đến đó".



Người dân khai báo y tế trước khi tiêm vắc-xin.

chống và con trai, con dâu đã hoàn thành tiêm vắc-xin. Tôi rất hài lòng với việc bố trí, sắp xếp tại điểm tiêm. Chủ tịch UBND phường Trần Lâm Phạm Ngọc Lâm cho biết: Ngay khi thành phố triển khai kế hoạch, phường Trần Lâm đã khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, phân công lực lượng tham gia hỗ trợ cán bộ chuyên môn làm nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền đến người

dân về đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Chúng tôi triển khai tiêm chủng chiếu theo từng tổ, theo khu vực. Trong 2 ngày triển khai tiêm, người dân chấp hành nghiêm khuyến cáo "5K" tại điểm tiêm. Còn tại điểm tiêm xã Vũ Đông, cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo từ khẩu trang, nước sát khuẩn, nước uống, ghế ngồi bảo đảm giãn cách và việc bố trí khoa học các công đoạn từ tiếp đón, khai báo y tế,

khám sàng lọc, tư vấn, tiêm và theo dõi sau tiêm... nên người dân đến tiêm rất yên tâm. Anh Trần Đình Thi, thôn Lê Lợi cho biết: Đặc thù công việc của tôi là kinh doanh nên tiếp xúc với nhiều người, tiêm xong tôi cảm thấy rất yên tâm không chỉ cho bản thân mà còn cho những người mà tôi thường xuyên tiếp xúc. Sau khi hoàn thành tiêm mũi 1, chị Hoàng Thu Hương, thôn Quang Trung chia sẻ: Trước tình hình dịch, tôi rất mong nhanh chóng được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng và nghe tuyên truyền tại địa phương, tôi được biết tất các loại vắc-xin phòng Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp phép, triển khai tiêm cho người dân đều là vắc-xin tốt, an toàn. Do đó, hôm nay, khi địa phương tổ chức tiêm vắc-xin, tôi đã đến sớm và thấy sự chuẩn bị chu đáo, hướng dẫn nhiệt tình của các cán bộ, y bác sỹ nên tôi đăng ký và được tiêm ngay. Theo ông Nguyễn Thế Huyền, Chủ tịch UBND xã Vũ Đông, sau 2 ngày triển khai tiêm diện rộng, tỷ lệ tiêm đạt gần 50% dân số trong độ tuổi từ đủ 18 tuổi - 65 tuổi. Xã phân đầu cơ bản hoàn thành tiêm 2.358 mũi vắc-xin trong ngày 24/10.

Song hành với việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19, ngành Y tế khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Với việc thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống thì dịch Covid-19 sẽ sớm được đẩy lùi, cuộc sống sớm trở lại bình thường.

MINH NGUYỆT



Cán bộ Trạm Y tế phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình) tiêm vắc-xin cho người dân.

Số hóa tư liệu, hiện vật tại Bảo tàng tỉnh để thích ứng với bối cảnh dịch



Khi việc số hóa hoàn thành, người dân có thể tra cứu thông tin về các tư liệu, hiện vật thông qua mạng internet thay vì phải đến trực tiếp bảo tàng như trước.

Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống của quê hương là một trong những nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ này, hiện nay Bảo tàng tỉnh đang từng bước số hóa các tư liệu, hình ảnh, hiện vật, hồ sơ di tích, các thước phim, ảnh... với mục tiêu những tư liệu đã được số hóa sẽ đến gần hơn với công chúng trong và ngoài tỉnh khi hoạt động tuyên truyền trực tiếp không thể diễn ra.

Góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, Nghị quyết số 04 nêu rõ cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học, kỹ thuật trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ công tác quản lý, bảo tồn, bảo quản, tra cứu các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh. Ông Đỗ Quốc Tuấn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh chia sẻ: Đây là việc làm rất cần thiết, giúp Bảo tàng tỉnh có cơ hội được giới thiệu những tư liệu, hiện vật đang lưu trữ, bảo quản, đồng thời giúp việc khai thác, tra cứu thông tin của công chúng dễ dàng hơn. Trong 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại Bảo tàng tỉnh, nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm chuyên đề giới thiệu về các tư liệu, hiện vật quý hiếm, có giá trị lịch sử phải tạm dừng, cán bộ Bảo tàng tỉnh

đã tranh thủ khoảng thời gian này từng bước nghiên cứu, số hóa tư liệu, hiện vật, phục vụ công tác trưng bày trực tuyến sau này. Tại Bảo tàng tỉnh hiện đang lưu trữ hơn 47.200 tư liệu, hiện vật, trong đó có 1 bảo vật quốc gia là cổ ngai thờ gỗ sơn son thếp vàng - một tác phẩm nghệ thuật độc đáo chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và kỹ thuật chạm khắc thời Lê Trung Hưng, thế kỷ XVII. Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh còn có rất nhiều hiện vật quý như: chiếc xe ô tô của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai, bức thư của Anh hùng Đặng Tiến Lợi, chiếc áo dính máu của Anh hùng Trần Bình... Mỗi tư liệu, hiện vật đã được số hóa đều góp phần mang đến cho khách tham quan cái nhìn đầy đủ, rõ nét hơn về mảnh đất, con người Thái Bình qua các giai đoạn lịch sử trong hơn 130 năm hình thành và phát triển. Trong số này, Bảo tàng tỉnh đã thực hiện số hóa hơn 22.000 hiện vật, phim, ảnh để phục vụ việc tra cứu thuận lợi và hiệu quả. Hoạt động số hóa cũng nhằm khai thác những bộ sưu tập có giá trị đang lưu giữ tại kho của Bảo tàng tỉnh nhưng vì thiếu điều kiện nên chưa thể đưa ra trưng bày phục vụ công chúng.

Bà Cao Thị Thơi, Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, Bảo tàng tỉnh cho biết: Việc thực hiện số hóa qua các công đoạn chính trong này, triển lãm chuyên đề giới thiệu về các tư liệu, hiện vật quý hiếm, có giá trị lịch sử phải tạm dừng, cán bộ Bảo tàng tỉnh

toàn thông tin hiện vật đã được số hóa; tổ chức cung cấp thông tin của hiện vật đã được số hóa phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu. Dù hiện nay việc số hóa chưa hoàn thiện nhưng việc tra cứu thông tin đối với các hiện vật, phim, ảnh đã được số hóa đã có những thuận lợi nhất định. Nếu như trước đây, khi muốn tìm kiếm một hình ảnh, hiện vật, cán bộ bảo tàng phải vào kho lưu trữ, tra cứu sổ sách khá mất thời gian thì nay chỉ cần thao tác trên máy tính. Về việc số hóa các tư liệu, hiện vật tại Bảo tàng tỉnh hiện nay, ông Đỗ Quốc Tuấn thông tin thêm: Bảo tàng tỉnh đã tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình cấp có thẩm quyền xem xét về đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ số hóa tư liệu, hiện vật trong trung bày bảo tàng giai đoạn 1 (2022 - 2025). Nếu dịch Covid-19 còn kéo dài, chúng tôi sẽ tập trung quay video các tư liệu, hình ảnh, hiện vật hiện có trong bảo tàng và cả các thước phim, ảnh, tư liệu trong kho lưu trữ để cung cấp, hỗ trợ giới thiệu và tuyên truyền đến nhân dân trong tỉnh.

Thông qua việc từng bước tiếp cận, ứng dụng công nghệ số trong quản lý tư liệu, hiện vật, Bảo tàng tỉnh mong muốn đưa kho tư liệu quý giá đến công chúng rộng rãi hơn, đồng thời đa dạng hóa hoạt động, phát huy được những giá trị di sản hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh, thu hút khách tham quan phù hợp với điều kiện tiến cũng như xu thế phát triển công nghệ hiện nay.

TU ANH